
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

ขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ฯ 
    สื ่อที ่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, hfocus, isranews, thainews, newtv, 
thecoverage) 
    -  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยที่ประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 เห็นชอบการขยายพื้นที่ขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล 30 บาทรักษาทุกที่ฯ ระยะที่ 2 ใน 8 จังหวัด ซึ่งจะเริ่มคิกออฟระยะที่ 2 ที่นครราชสีมาประมาณต้นเดือน 
มี.ค. รวมถึงรับทราบผลการดำเนินการระยะที่ 1 ในส่วนบทบาทของสปสช.ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการสรา้งระบบนเิวศ
การให้บริการ มีหน่วยนวัตกรรมบริการสาธารณสุขวิถีใหม่เข้าร่วมให้บริการเพิ่มขึ้นถึง 541 แห่ง สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 
478 แห่ง ข้อมูล 7 ม.ค.-17 ก.พ.67 สปสช.จ่ายค่าบริการให้กับหน่วยบริการแล้วถึง 71,556,068 บาท รวมถึงพัฒนาระบบ
กำกับติดตามกระบวนการ เพื่อป้องกันการรับบริการซ้ำซ้อนภายในวันเดียวกัน ตลอดจนการร่วมมือกับ สสจ.และ สสอ.จัดใหม้ี
กลไกการกำกับการเข้าถึงบริการและคุณภาพมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า1 
    -  นพ.วิชาญ คิดเห็น นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมเข้าร่วมโครงการเฟส 2 แล้ว 80% ทั้งการเชื่อมต่อ
ฐานข้อมูล เชิญชวนประชาชนยืนยันตัวตน เพื่อนำข้อมูลเวชระเบียนขึ้นสู่ระบบคลาวด์ โดยมีผู้ลงทะเบียนระบบดิจิทัลไอดี
เกือบ 40% ซึ่งเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ถ้าทำสำเร็จจะช่วยยกระดับสาธารณสุขไทยให้เป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
อย่างแท้จริง เป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจได้ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยอยู่ที่ไหน ก็มีฐานข้อมูล มียาให้ รักษาได้ทันท่วงทีและ
ปลอดภัย 

 

         นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด  

โพสต์ขายยาบ้า 5 เม็ด 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs 
     - เพจ ข่าวท้องถิ่นเพชรบูรณ์ แชร์หน้าเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งที่มีรูปคล้ายยาบ้า แบ่งใส่ซองพลาสติก ซองละ 5 เม็ด พร้อม
ข้อความโพสต์ขายยาบ้าพร้อมส่ง แต่เมื่อเข้าไปดูในเพจต้นทาง โพสต์ถูกลบออกไปแล้ว แต่มีข้อความขอบคุณทุกออเดอร์ 
พร้อมระบุวัน เวลา และสถานที่รับของ ทั้ งนี้ พล.ต.ต.สารนัย คงเมือง ผบก.ตำรวจภูธรจ.เพชรบูรณ์ ขอเวลาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อสืบสวนหาที่มาและเจตนาของผู้โพสต์ 

 

          ถ่ายโอน รพ.สต.  

ถ่ายโอน รพ.สต. 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรั้วท่ัวท้องถิ่นไทย 
     - นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายก อบจ.กาญจนบุรี หารือเรื่องถ่ายโอน รพ.สต. กับ นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. และ
ทีมปลัด สธ. เห็นพ้องต้องกันเรื่องกระจายอำนาจ และการปรับเกลี่ยบุคลากร รวมทั้งให้ช่วยราชการไปก่อน 1 -3 ปี โดยปีนี้ 
รพ.สต.จะมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ภายใต้การดูแลของ อบจ.กาญจนบุรี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบ
บริการสาธารณสุข 

 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

เร่งแก้ปัญหาค้างจ่ายเงินคลินิกชุมชนอบอุ่น กทม. 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thecoverage)   

 

ประจำวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2567 
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   -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ตอบกระทู้ถามสด ของ น.ส.ปวิตรา จิตตกิจ สส. เขต 32 กทม. พรรคก้าวไกล สอบถาม
รายละเอียดการปรับโมเดลการจ่ายเงินค่าบริการแก่คลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. จากการจ่ายตามรายการ เป็นการจ่ายแบบ
เหมาจ่ายรายหัว แนวทางการแก้ไขหนี้ค้างจ่ายแก่คลินิกชุมชนอบอุ่นใน กทม. 580 ล้านบาทของ สปสช. และความคืบหน้า
การตั้ง Provider board ว่า การปรับเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายรายหวั (Capitation) จะเริ่มวันท่ี 1 มี.ค. 2567 เฉพาะบริการ
ผู้ป่วยนอก (OP) ขณะที่การจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) และกรณีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.ระดับทุติย
ภูมิและตติยภูมิ (OP Refer) ยังจะจ่ายแบบ Fee schedule with global budget อยู่ งบฯมาจาก สปสช. พร้อมเร่งหา
แนวทางแก้ปัญหาหนี้ค้างจ่าย ท้ังส่วนท่ี สปสช. ค้างจ่ายคลินิกฯ และคลินิกฯ เป็นหนี้ สปสช. ส่วนการจัดตั้ง Provider board 
จะจัดตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ บอร์ด สปสช. เรียกว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนเรื่องหน่วยบริการผู้ให้บริการ มีตัวแทน
ของหน่วยบริการทุกส่วน โดยสปสช.จะเสนอรายชื่อให้บอร์ด สปสช. พิจารณาแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ต่อไป 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชนสุดสัปดาห์  รายงานพิเศษ 
     - คลินิกชุมชนอบอุ่นรวมตัวประท้วงติดป้ายสีดำปรากฏข้อความ “บัตรทอง กทม.เงินไปไหนหมด ไม่มีจ่ายคลินิกบัตร
ทอง” ต่อมามีการยื่นหนังสือเรียกร้องเมื่อวันท่ี 13 ก.พ.67 กับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ซึ่งเห็นชอบให้แก้ไขเร่งด่วน 3 ข้อ 
ส่วนสปสช.ได้เปิดให้คลินิกชุมชนอบอุ่นตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขผู้ป่วยนอกในพื้นที่ 
กทม. ตามที่ร้องขอมา เพื่อให้ได้ตัวเลขท่ีตรงกันและแก้ปัญหาที่เรื้อรังมาโดยตลอด 
ผลกระทบวัคซีนโควิด 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.,   
   - นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ม.รังสิต โพสต์บทความ เรื่อง เสียดายที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อ่านงานวิจัยผลกระทบจากวัคซีน
ต่อเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งจัดทำโดยคณะวิจัยที่มาจากความร่วมมือของรพ.ภูมิพลอดุลยเดช และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน     
ม.มหิดล และรพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ ร่วมศึกษาผลกระทบของวัคซีน mRNA ในกลุ่มเด็กและเยาวชน รร.มัธยม 2 แห่ง ที่มี
อายุ 13-18 ปี โดยเด็กและเยาวชนท่ีฉีดวัคซีน mRNA จำนวน 301 คน พบอาการทางหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 29.24 ซึ่ง
มีตั้งแต่อัตราการเต้นของหัวใจเร็วเกินปกติ ใจสั่น ไปจนถึงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนสูงมาก 

 

ฝุ่นPM2.5 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaiPBS, springnews, linetoday) 
      - มีการเปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคมลพิษทางอากาศ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -18 ก.พ.ที่ผ่านมา จากระบบ 
Health Data Center ของสธ. มีผู้ป่วย ผู้ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 สะสม 654,398 คน  ในจำนวนนี้อายุ 60 ปีขึ้นไปมาก
ที่สุด 117,739 คน, รองลงมาคือกลุ่มอายุ 55-59 ปี 80,738 คน, อายุ 5-9 ปี 69,240 คน และอายุ 50-54 ปี 64,310 คน 
ส่วนใหญ่มีอาการกลุ่มโรคทางเดินหายใจ 302,193 คน รองลงมาคือ กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตัน 80,072 คน, 
กลุ่มโรคตาอักเสบ 119,684 คน และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ 144,080 คน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thaipr.net 
     -นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย มอบหมายทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ 9 
นครราชสีมา เร่งประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากเหตุไฟไหม้ป่า
ในจ.เชียงใหม่และชัยภูมิ พร้อมแนะนำประชาชน เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วย
โรคระบบทางเดินหายใจ ที่ต้องเฝ้าระวังทางสุขภาพอย่างใกล้ชิด 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า 
     -ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่จ.หนองคาย วัดได้ 62.9 เป็นตัวเลขสีส้มค่อนไปทางแดง ซึ่งปัญหาใหญ่ยังคงเป็นการเผาในพื้นที่
การเกษตร และฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง เป็นโครงการใหญ่ยาวนานนับปียังไมเ่สร็จ  
ท้องฟ้าสองฝั่งโขงขุ่นขมุกขมัว คนลาวข้ามด่านพรมแดนยังใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน ,ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, thaiPBS , linetoday ,thestandard, 
เรื่องเล่าเช้านี้,ch7) 
      -นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ได้โพสต์ข้อความใน X ว่า ได้รับรายงาน จ.สุพรรณบุรี และลพบุรี มีอ้อยที่เผาก่อนตัดส่ง
โรงงานเกือบ 2 ล้านตัน 2 แสนไร่ แม้ก่อนหน้ารัฐบาลมีมาตรการต่างๆ จนทำให้เห็นตัวเลขลดลงอยู่ที่ 28% จากปีก่อน 5 -
10% แต่ประชาชนยังหายใจลำบากจากผลกระทบของการเผาอยู่ เพราะมีโรงงานท่ีรับอ้อยเข้าหีบอีกหลายจังหวัด นี่คือปัญหา 
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PM2.5 ที่รัฐบาลต้องรีบปรับแนวทางแก้ไข เพราะค่าฝุ่นใน กทม. และจังหวัดใกล้เคียงท่ีหนักในช่วงนี้ ส่วนหน่ึงมาจากการเผา
ของเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย ดังนั้น ในช่วงที่โรงงานน้ำตาลใกล้ปิดหีบ ต้องรณรงค์ทำความเข้าใจกับชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ตัด
อ้อยให้งดการเผา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดการรณรงค์และเพิ่มมาตรการจูงใจให้ลดการเผาลงให้มากกวา่นี้ 
ขอความร่วมมือกับเอกชน โดยเฉพาะผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ สนับสนุนเกษตรกรลดการเผา ส่วนมาตรการระยะยาว จะเชิญทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยต่อ ต้องปรับแนวทางร่วมกัน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight) 
     -นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ชวนคนไทยหยุดเผาป่า กล่าวว่าเนื่องจากวันที่ 24 กพ.ของทุกปี
เป็น "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ตั้งเป้าลดพื้นท่ีเผาไหม้ป่าอนุรักษ์ให้ได้ 50% ของพื้นที่เผาไหม้ปี 2566  
รพ.สต.บ้านซางรักษาโรคทางเดินหายใจ 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.(มติชน ) เว็บไซต์ ( มติชน, ผู้จัดการ, journalistthailand, linetoday, chiangmainews ) 
       -นางณฤชล รัญเสวะ ผอ.รพ.สต.บ้านซาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำศาสตร์แพทย์แผนไทยแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบ
จากฝุ่น PM2.5 โดยใช้การสุมยาสมุนไพรในท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีนำร่องก่อนขยายสู่ชุมชนอื่น 

 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
       สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ thailandplus) 
       -ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพกับนโยบาย 
12+1 สู่มาตรฐาน รพ.ต้นแบบศักยภาพสูงในอุตสาหกรรมการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แก่สถานพยาบาลภาครัฐทุก
ระดับ ในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลและการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและส่งมอบ
งานบริการที่มีคุณภาพสู่ประชาชน 

 

จับบุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ  ) 
     -นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค 
ครั้งท่ี 2/2567 ได้สั่งการให้ สคบ. เร่งดำเนินการตรวจสอบ และหารือท่ีประชุมเพื่อหาแนวทางการป้องกันการลกัลอบจำหนา่ย
บุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยหารือกับรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่งปิดช่องทางการลักลอบค้า
บุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ประมาณ 1,300 บัญชี จากทุกแพลตฟอร์ม และจะลงพื้นที่เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เด็กและเยาวชนตก
เป็นเหยื่อของบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป  
     สื่อนำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์) ,เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ ,สยามรัฐ, บ้านเมือง) 
     -จับบุหรี่ไฟฟ้าล๊อตใหญ่สุดใจกลางเมืองอุตรดิตถ์ รวบพนักงานหญิงประจำร้าน 1 ราย แจ้ง 3 ข้อหา จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าต้องห้ามนำเข้าจากต่างประเทศ ซ้อนเร้นจำหน่าย สินค้ายังไม่ผ่านศุลกากร พร้อมยึดของกลางกว่า 3 ,500 ชิ้น มูลค่า
เกือบ 8แสนบาท ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี 
     สื่อนำเสนอ :เว็บไซต์ (เดลินิวส์) 
     -สคบ.รวบผู้ค้าบุหรี ่ไฟฟ้ากลางเมืองเชียงใหม่ ตรวจสอบข้อมูลการลักลอบขายบุหรี ่ไฟฟ้าตามที่มีประชาน รวมถึง
ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน แจ้งเบาะแส พบมีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายนับสิบร้าน ยึดของ
กลาง 10,478 ช้ิน มูลค่ารวม 3.5 ล้านบาท พร้อมดำเนินคดีกับผู้ขายจำนวน 7 ราย 

 

จับร้านขายน้ำกระท่อม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7, ch3plus) 
     -  พ.ต.อ.ฉกาจน์ เทียมวงศ์ รอง ผบก.ภ.จ.อุดรธานี แถลงถึงการกวาดล้างร้านขายน้ำกระท่อมในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 
ว่า เป็นรูปแบบการต้มเอง ใส่สี แต่งกลิ่นผลไม้ และผสมยาแก้ไอ บรรจุขวดพลาสติกจำหน่าย ทั้งแบบหน้าร้าน ขายข้างถนน 
ทางจนท.ตำรวจได้จับกุมดำเนินคดี 5 ราย ยึดของกลางได้จำนวนมาก 
     - พ.ต.อ.รัฐพลชัย เพ็ญสงคราม ผกก.สภ.ไชยวาน พร้อมตร.ชุดสืบสวน จนท.สธ.อ.ไชยวาน ลงพื้นที่ตรวจค้นบ้านหมู่ 12  
ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี พบน้ำกระท่อมที่ต้มบรรจุขวดพร้อมจำหน่าย ครีมโสมองุ่น และพบตู้กระจกโชว์บุหรี่ไฟฟ้า
พร้อมจำหน่ายอีกจำนวนมาก นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดีตามกฎหมาย 
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ข่าวปลอม 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter) 
     -ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกระเจี๊ยบ พุทราจีน และมะตูมต้มรวมกัน ช่วยลดไขมันในหลอดเลือด 
กับสำนักโภชนาการ กรมอนามัย พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันแน่ชัดว่าการทานสมุนไพร
ทั้ง 3 ชนิดช่วยลดไขมันในหลอดเลือด หรือป้องกันโรคหัวใจ และเส้นเลือดในสมองตีบได้ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) 
     -จากกรณีที่มีโพสต์ข้อความเตือนให้ระวังการใช้ยาพาราเซตามอลตัวใหม่ที่ช่ือว่า p/500 ลักษณะเป็นเม็ดสีขาว เคลือบมัน
เป็นประกาย และหมอแนะนำว่า ยานี้มีส่วนผสมของไวรัสชื่อ แมคชูโป ซึ่งเป็นไวรัสที่อันตรายร้ายแรงชนิดหนึ่งของโลก อย.  
ได้ตรวจสอบข้อมูลและช้ีแจงว่า ยาที่ถูกแชร์นั้นเป็นยาที่ผลิตจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้ขึ้นทะเบียน และวางขายในประเทศไทย 
สำหรับผู้บริโภคในประเทศไทย ขอให้มั่นใจว่า สามารถรับประทานยาพาราเซตามอล (Paracetamol) ได้ตามปกติ เพราะการ
ผลิตยาในประเทศไทยต้องใช้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามมาตรฐาน GMP ในการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน อีกทั้งยังมีการ
กำกับดูแลทั้งก่อนออกสู่ตลาด และหลังออกสู่ตลาด ซึ่งหากพบว่า ยาใดมีการปนเปื้อนของสารอันตราย ไม่ปลอดภัยในการใช้ 
ทาง อย. จะเรียกเก็บยาคืน และแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว       

 

ร้านก๋วยเต๋ียว ดีต่อไต 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ch7 
     -นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค นำคณะร่วมเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดการบริโภคเกลือและ
โซเดียม จังหวัดอุดรธานี : ร้านก๋วยเตี๋ยว ดีต่อไต โดย สคร. 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสสจ.อุดรธานี จัดทำโครงการในพื้นท่ี  
นำร่องจังหวัดอุดรธานี มีผู้ประกอบร่วมโครงการ 44 แห่ง หวังสร้างกระแสลดการบริโภคเกลือและโซเดียม ให้ผู้ประกอบการ
สามารถปรับสูตรน้ำก๋วยเตี๋ยวให้มีปริมาณโซเดียมไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 

วัคซีนโควิด mRNA 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, linetoday, sondhitalk, news1live) 
     -มีการเสนอร่างกฎหมายใหม่ในฝรั่งเศสที่อาจทำให้การวิพากษ์วิจารณ์วัคซีนโควิด mRNA กลายเป็นความผิดทางอาญา   
มีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี และปรับเงิน 45,000 ยูโร เป็นบททดสอบสมดุลระหว่างเรื่องสาธารณสุขและเสรีภาพการแสดงออก 
รัฐบาลฝรั่งเศสอ้างว่า ยามที่กำลังเผชิญโรคระบาดใหญ่ระดับโลก ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีนอาจเป็นอันตราย และเปน็ไป
ได้ที่อาจนำไปสู่ความลังเลใจของประชาชนในการเข้ารับวัคซีน บ่อนทำลายความพยายามสกัดการแพร่ระบาดของไวรัส เป็น
มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องความผาสุกโดยรวม 

 

กาแฟ' ลดความอ้วน 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, linetoday) 
     -เว็บไซต์ Mirrormedia เผยหญิงรายหนึ่งดื่มกาแฟลดความอ้วนติดต่อกันเป็นเวลานาน ได้ผลจริงตามคำโฆษณา ลด
น้ำหนักได้ถึง 20 กก. แต่ผ่านไป 2 ปีเริ่มมีปัญหาทางร่างกาย แต่ไม่เคยเช่ือว่าเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก จนเป็นลมถูกส่ง
เข้าห้องฉุกเฉิน แพทย์ตรวจพบอัตราการกรองของไตเหลือเพียง 3ML ต่อนาที และจะต้องฟอกไตในอนาคต 
       นักโภชนาการ Jia Jielazulaini แนะนำให้ลดน้ำหนักโดยการคุมอาหารและออกกำลังกาย กาแฟลดความอ้วน หรือ 
ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหลายชนิดถึงจะได้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข แต่ก็ส่งผลเสียต่อร่างกาย 

 

 


